

กวด. 22.11
วันที่ 24 มี.ค. 65
เวลา 15.15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3285
รับที่อื่น
วันที่ 9 มี.ค. เวลา 10.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๑๖๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๗๓๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (TIPE) และโครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ ๓ (IPP๓) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงานได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนผลตอบแทนการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของทั้ง ๒ โครงการ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการประมาณการผลตอบแทนการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของโครงการ TIPE และโครงการ IPP๓ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุน ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทั้ง ๒ โครงการ ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากยังไม่ได้รวมมูลค่าผลประโยชน์จากการลดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับ (Avoided Outage Cost) ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ซึ่งในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประเมินมูลค่าผลประโยชน์ดังกล่าว จะทำให้โครงการ TIPE และโครงการ IPP๓ มีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม การจัดทำข้อเสนอโครงการลงทุนพัฒนาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในระยะต่อไป เห็นควรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิจารณาประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการให้มีความครอบคลุมผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการด้วย

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการ TIPE และโครงการ IPP๓ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ พร้อมทั้งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถ

ดำเนินโครงการ TIPE ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และแก้ไขข้อจำกัด
ด้านระบบกระแสลัดวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออกในระยะยาวตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th